

CÁC NHÀ KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC TÍCH CỰC THAM GIA THAM VẤN CHÍNH SÁCH QUỐC GIA



Hội thảo tham vấn báo cáo sơ bộ đánh giá 10 năm nghị quyết 29-NQ/TW và nghiên cứu chính sách giáo dục đã diễn ra sáng nay 22/7/2023 tại Hoà Bình. Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, thảo luận cho dự thảo báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và đưa ra những vấn đề tồn tại trong quá trình triển khai đổi mới; đề xuất các giải pháp và phương hướng thực hiện để công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo thành công. Hội thảo là dịp để các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhà khoa học đánh giá tổng quan về những thành tựu và thách thức sau

10 năm thực hiện Nghị quyết. Phát biểu Khai mạc Hội thảo, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục GS.TS. Nguyễn Quý Thanh nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước. Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN với vị thế là cơ sở giáo dục đại học nghiên cứu hàng đầu của cả nước về khoa học giáo dục luôn ý thức và đề cao trách nhiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham vấn chính sách, đóng góp vì sự phát triển chung của toàn ngành và đất nước. Hiệu trưởng cho biết, Đại học Quốc gia Hà Nội được Chương trình

cấp Quốc gia về Khoa học Giáo dục giao thực hiện đề tài Khoa học cấp Nhà nước nhằm đánh giá những tác động của Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 3 báo cáo chuyên đề trình bày các kết quả nghiên cứu liên quan đến các nhóm vấn đề: Báo cáo kết quả sơ bộ khảo sát về thực trạng kiểm tra đánh giá chất lượng GDPT sau 10 năm thực hiện NQ-29/TW; Báo cáo phân tích chính sách và quy định về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia; Báo cáo tư vấn chính sách về giáo dục đại học và phổ thông

giai đoạn 2021-2026, định hướng 2030 tầm nhìn 2045. Hội thảo tham vấn báo cáo sơ bộ đánh giá 10 năm nghị quyết 29-NQ/TW và nghiên cứu chính sách giáo dục đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Quý Thanh trân trọng cảm ơn các nhà khoa học đã tham gia nghiên cứu đề tài và các chuyên gia đã tham dự Hội thảo và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng và tâm huyết; nhóm sẽ tiếp thu và hoàn thiện kiến nghị cho báo cáo sơ bộ đánh giá 10 năm nghị quyết 29-NQ/TW và nghiên cứu chính sách giáo dục. [Xem thêm](#)